



HOCHIMINH STOCK EXCHANGE
16 Vo Van Kiet Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam
ĐT: 84-8-3821 7713 Fax: 84-8-3821 7452
Website: www.hsx.vn

- THÔNG CÁO BÁO CHÍ -

HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHUẨN PHÂN NGÀNH GICS VÀ CÁC CHỈ SỐ NGÀNH CỦA HOSE

Ngày 27/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chuẩn phân ngành GICS và các chỉ số ngành của HOSE đến các thành viên thị trường.



Từ năm 2010, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành phân ngành các công ty niêm yết trên Sở theo chuẩn phân ngành VSIC2007. Trải qua hơn 5 năm thực hiện, việc phân ngành theo chuẩn VSIC2007 đã hỗ trợ cho cơ quan quản lý trong công tác tổng hợp, thống kê, đánh giá các ngành, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ cấu ngành nghề của các công ty niêm yết trên Sở.

Để thống nhất với các chuẩn phân ngành thông dụng và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, tạo sự so sánh dễ dàng đối với các ngành giữa các thị trường trong khu vực và quốc tế, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn tất ký kết hợp đồng với MSCI để có thể sử dụng và phân phối chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standard) cho các công ty niêm yết trên thị trường.

Dựa trên chuẩn phân ngành GICS, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công bố thông tin phân ngành đến cấp 1 và cấp 2 cho các công ty niêm yết thông qua trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để phục vụ cho nhà đầu tư tham khảo, tìm hiểu. Như vậy, hệ thống chỉ số của HOSE, ngoài các chỉ số theo quy mô vốn hóa sẽ được hoàn thiện hơn bởi các chỉ số ngành, tạo nền tảng để đa dạng hóa các sản phẩm mới dựa trên chỉ số.

Tại buổi hội thảo, đại diện của MSCI, ông Christopher Ryan – Giám đốc điều hành khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đã phân trình bày về chuẩn phân ngành GICS. Các tham luận của các chuyên gia của Hội đồng chỉ số và công ty quản lý quỹ VFM cũng đã cung cấp thêm cho thành viên thị trường về sự cần thiết của việc xây dựng các chỉ số ngành dựa trên chuẩn phân ngành quốc tế và triển vọng phát triển các sản phẩm dựa trên chỉ số ngành niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.



Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Lê Hải Trà cũng đã nhấn mạnh việc áp dụng chuẩn phân ngành GICS vào các chỉ số ngành là nỗ lực của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong việc áp dụng một chuẩn phân ngành quốc tế chuyên biệt cho thị trường tài chính, giúp thị trường có thêm công cụ thể tham chiếu, hỗ trợ đầu tư, từ đó tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam.